

# ออกเกณฑ์รื้อรีสอร์ทรุกป่าทั่วประเทศ.

ประชุมบอร์ดกลั่นกรองเร่งรัดคดีรื้อรีสอร์ทรุกป่านัดแรก มีมติให้ออกคู่มือปฏิบัติ หลักเกณฑ์การรื้อรีสอร์ทแนวใหม่ บังคับใช้ทั่วประเทศ คาด 14 ส.ค. คลอดหลักเกณฑ์ ส่วนคดีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องร้องยังคงดำเนินการได้เหมือนเดิม

ภายหลังนายวิเชษฐ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและเร่งรัดการดำเนินคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครองว่าด้วยการป่าไม้ เพื่อแก้ปัญหาคดีรื้อรีสอร์ทบุกรุกป่าทั่วประเทศ โดยมีนายวิจารณ์ สิมาฉายา รองปลัดทส. เป็นประธานนั้น

วานนี้ (19 ก.ค.) นายวิจารณ์ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและเร่งรัดการดำเนินคดีฯ นัดแรก โดยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 คน อาทิ นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายรัฐชาติ สุริยากุล อนุอัยการ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายชาติ สุวรรณิน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส่วนพ.ต.ท. สุขุม แพร่ญาติ เป็นตัวแทนจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งนายศศิณ เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นต้น

นายวิจารณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้กำหนดกรอบการทำงานและแจ้งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ต้องพิจารณากลับกรณปัญหา

ของรีสอร์ทในแต่ละรายที่มีคำพิพากษาออกมาแล้วว่าติดปัญหาอะไร เพื่อจะได้กำหนดความชัดเจนในการปฏิบัติเสนอต่อรัฐมนตรี ทส. เพราะอำนาจไม่ได้ให้กรรมการเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเอง ทั้งนี้ยอมรับว่าไม่รู้ลึกกุดดินที่ถูกมองว่าเป็นกรรมการซื้อเวลารีสอร์ทรุกป่า และพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม

"การประชุมครั้งนี้ได้หารือถึงปัญหาในการเข้าดำเนินการรื้อถอนรีสอร์ท บ้านพักในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งทั้ง 3 กรมคือกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ซึ่งมีกฎหมายแนวทาง

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า 16

## ออกเกณฑ์

และระเบียบปฏิบัติในการเข้ารื้อถอนรีสอร์ทที่แตกต่างกันเพราะถือกฎหมายคนละฉบับ ดังนั้นจะแก้ระเบียบของหน่วยงานและกรมต่างๆ ให้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติในการเข้ารื้อถอนให้เป็นระเบียบ ป.วิ ปกครองวิธีการพิจารณาทางปกครอง เช่น จะเข้ารื้อถอนตอนไหน การมีส่วนร่วม สร้างความรู้จักความเข้าใจ และมอบให้ทั้ง 3 กรมนำเข้ามาพิจารณาภายในวันที่ 14 ส.ค. นี้ หากได้แนวทางแล้วจะทำให้เกิดความชัดเจนสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งไม่ได้ใช้เพียงแค่ป่าห้วยลาน หรือเกาะเสม็ดเท่านั้น แต่จะใช้กับพื้นที่บุกรุกอื่นๆทั่วประเทศ" นายวิจารณ์ระบุ

นายวิจารณ์ กล่าวต่อว่า แต่ขณะนี้ทางกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ ยังคงสามารถดำเนินการตามกฎหมายของหน่วยงานกับคดีต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการได้ตามปกติ แต่แนวทาง

ที่กำลังจะคลอออกมานี้จะสร้างความอุ่นใจในระดับปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้ประกอบการได้นำคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครอง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าดำเนินการ เพราะแนวทางอยู่ในระหว่างที่พิจารณาของศาลปกครอง จะสามารถทำอะไรได้หรือไม่

ด้านนายรัฐชาติ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า จากการตรวจสอบคดีบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาของกรมป่าไม้ ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2554 ว่ามีการตรวจสอบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดจำนวน 43 คดี 43 แปลง รวมเนื้อที่ 1,463 ไร่ โดยแบ่งเป็นคดีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการสอบสวน 32 คดี โดยมีเพียง 2 คดีที่ดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ ส่วนที่เหลือ 30 คดีอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและพยานบุคคล นอกจากนี้ยังมีคดีที่นายอำเภอวังน้ำเขียวเข้าควบคุมการสอบสวน 11 คดี โดยในจำนวนคดีดังกล่าวยังมีพื้นที่ที่คาบเกี่ยวของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปท.) อีกด้วย